

**รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์**

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งและระดับ
1	นางชิตชนก สายชุ่มอินทร์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
2	นางเครือวัลย์ ทองสงศรี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
3	นางอรุณ นฤทุม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4	นายพงศกร แสงวงศกร	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
5	นางสุดารัตน์ รัตนพันธ์ุ	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
6	นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
7	นางอโนมา สุวรรณภักชาติ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
8	นางสาวกัลยกร ทัดนำธง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
9	นางสาวอำไพ แจ้งบุญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
10	นางฉลาดพันธ์ุ โรจนพันธ์ุ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
11	นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
12	นางสุภาพร สอนวงษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
13	นางมันทนา ไปเร็ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
14	นางสาวจิตธนา โตนดตง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
15	นางสุรินทร์ บัวทอง	บุคลากรชำนาญการพิเศษ
16	นายอำนาจ เงินพูลทรัพย์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
17	นางฐิตารัตน์ สุภากิจ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
18	นางสาวเสาวลักษณ์ แหยมเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
19	นายพิชญ์ วิมุททะลพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
20	นางสาวสมใจ บรรเทากุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
21	นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
22	นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
23	นายมงคล ชินบุตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
24	ว่าที่รต.บัณฑิต นิธิกุลวัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
25	นายชัยยุทธ ปวีณเมธา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
26	นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธ์ุ	วิศวกรปฏิบัติการ
27	นายมนู สอนน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
28	นางสาวพจีจันต์ อวารณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
29	นายวิรัตน์ ชูแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

**รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์**

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งและระดับ
30	นายมหาราช ทศตะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
31	นายธนลักษณ์ นิลพงษ์วร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
32	นายพรชัยศ ชำนาญศิลป์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
33	นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
34	นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
35	นางสาวธรรพร โสทธิมัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
36	นายคันธชล บุญเยี่ยม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
37	นางสุนิสา สิงห์แก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
38	นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลอาจารย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
39	นางสาวมณฑนา ใจมั่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
40	นางสาวสุนิสา สมถวิล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
41	นายพรชัย ยอดเศรษฐี	วิศวกรปฏิบัติการ
42	นายธนวัต กิจวิเชียร	วิศวกรปฏิบัติการ
43	นายธนพล สุขจิตต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
44	นายศุภกร กิตติอาภรณ์พล	วิศวกร
45	นายณัฐภัทร นกแก้ว	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
46	นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม	นักวิชาการช่างศิลป์
47	นางสาวฐานภา เมธิ์ชฎาวุฒิ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
48	นางสาวนันทพร นกแสง	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
49	นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
50	นายปฏิพล ศุภวาทีน	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
51	นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
52	นางสาวกรวลัย ศรีจันทร์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
53	นางสาวจรรยา ผิวงาม	บุคลากร
54	นางดาริกา เพิ่มพูน	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
55	นางสาวปรีชญ์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
56	นายประสงค์ พรรณศิริพล	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งและระดับ
57	นางสาวเพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์	นักประชาสัมพันธ์
58	นางฟ้าวลี หงษ์ไทย	นักประชาสัมพันธ์
59	นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
60	นายอดิรัตน์ วิชิตสงคราม	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
61	นายกัมพล จูสิงห์	พนักงานขับรถยนต์
62	นายประชา พยัคตรี	พนักงานสถานที่
63	นางสาวรัชดาภรณ์ เปี่ยมทองคำ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
64	นางจรรยา สวัสดิ์ภาพ	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร